

Số: /SGDĐT-GDTrH

Long An, ngày tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ cấp trung học trong thời gian dạy trực tuyến và chuẩn bị điều kiện học sinh học trực tiếp

Kính gửi:

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Giám đốc Trung tâm GDTX&KTTH;
- Hiệu trưởng trường Thể dục, Thể thao tỉnh.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian học sinh học trực tuyến và chuẩn bị điều kiện học sinh học trực tiếp đối với Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên như sau:

### **1. Đối với việc thực hiện chương trình, nội dung dạy học**

Thực hiện Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 (Công văn 4040), Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2468/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2021 về việc tinh giảm các nội dung dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022; công văn số 2453/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục lớp 6- CTGDPT 2018.

Trên cơ sở đó thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt theo giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, duyệt kế hoạch dạy học theo từng giai đoạn, từng tháng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đảm bảo được thời gian, nội dung, chương trình và điều kiện phòng chống dịch. Các đơn vị xây dựng lại kế hoạch môn học (phân phối chương trình) theo Công văn 4040 tuyệt đối không được thêm nội dung kiến thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo không yêu cầu. Khi hoàn thành nội dung môn học của học kỳ 1 thì tiến hành kiểm tra cuối kỳ 1 và chuyển sang học kỳ 2, đến cuối năm nếu còn thời gian thì tổ chức ôn tập cho học sinh.

Hiệu trưởng Trường THPT Cần Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch dạy học buổi 2 các lớp chất lượng cao (phân phối chương trình các môn học) chậm nhất ngày 30/10/2021 trình Sở Giáo dục và Đào tạo để được phê duyệt theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức kiểm tra thực hiện chương trình, điểm số trong quá trình dạy học trực tuyến, đảm bảo đúng quy định.

Đối với lớp 6, phân công giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên đảm bảo logic môn học, các nội dung dạy cho học sinh lần lượt thực hiện theo phân bố của sách giáo khoa. Tránh tình trạng cùng một lúc dạy song song cả 3 phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học.

#### Hoạt động Giáo dục địa phương

- Đối với lớp 6: khi tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Long An lớp 6 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành tổ chức tập huấn cho giáo viên và đưa vào giảng dạy.

- Đối với các đơn vị có giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo mời tham gia xây dựng tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Long An lớp 7, lớp 10, hiệu trưởng các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ giáo viên để giáo viên tham gia.

### **2. Về tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình và hình thức dạy học khác**

Các đơn vị tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học trên truyền hình một cách hiệu quả; Quan tâm nhiều đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chưa có điều kiện tham gia học trực tuyến, học sinh mồ côi do dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tất cả học sinh đều tham gia học tập theo hình thức phù hợp.

Tuyên truyền giáo viên, học sinh khai thác Kênh Youtube Giáo dục Long An <https://www.youtube.com/channel/UccJM98FvBjUi5kYJotGdoCw> để học sinh nghiên cứu học tập, kết hợp với dạy trực tuyến giúp học sinh nắm kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Theo dõi từng học sinh trong quá trình tham gia học trực tuyến, nắm rõ lý do học sinh vắng. Nâng chất lượng dạy học trực tuyến, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch quản lý, kiểm tra, dự giờ các lớp học trực tuyến.

Theo dõi tình hình hỗ trợ thiết bị cho học sinh tham gia học trực tuyến của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” cung cấp kịp thời, đủ thông tin, đảm bảo đúng đối tượng.

### **3. Đảm bảo sách giáo khoa**

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nhu cầu sách giáo khoa của đơn vị (học sinh, giáo viên), liên hệ với Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An, Chi nhánh phân phối sách của Công ty tại các địa phương đảm bảo đủ sách cho học sinh và giáo viên, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh không có sách giáo khoa làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

### **4. Chuẩn bị các điều kiện học sinh trở lại trường**

Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh của đơn vị; theo dõi tiến độ tiêm vắc xin cho giáo viên, học sinh; đánh giá mức độ trường học theo Bộ tiêu chí đánh

giá trường học an toàn quy định tại Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Chuẩn bị các điều kiện để học sinh học trực tiếp tại trường khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định và trường học đảm bảo an toàn.

Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên theo dõi nhóm Zalo hiệu trưởng, Zalo trưởng phòng, mail của đơn vị để thông tin, báo cáo kịp thời, phân công người thực hiện, kiểm tra kết quả.

Tổ chức vệ sinh trường lớp, khử khuẩn (đối với các đơn vị được sử dụng làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến) theo hướng dẫn của y tế địa phương, đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.

### **5. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên**

Chuẩn bị các điều kiện thực hiện kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 (nhân sự, báo cáo,...). Cập nhật các thông tin trong phần mềm phổ cập giáo dục khi Bộ Giáo dục và Đào tạo mở phần mềm cho Long An.

Theo dõi, quản lý cán bộ quản lý giáo viên tham gia bồi dưỡng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: module 1, nâng chuẩn năng lực, bồi dưỡng phương pháp cho giáo viên tiếng Anh; bồi dưỡng module 4 cho cán bộ quản lý và giáo viên đại trà theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn liên hệ phòng Giáo dục Trung học để được tư vấn, hỗ trợ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, các PGD;
- Các phòng Sở, Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Thị Dạ Thảo**